



ปีที่ 42 ฉบับที่ 15 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช ทูลเกล้าฯ ถวาย

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย ทั้งเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พัฒนา มงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ท่านทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ทรงมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อย่างแท้จริง ทรงมีผลงานดีเด่นระดับโลกด้านสารเคมีก่อมะเร็ง พิษวิทยาลิ่งแวดล้อม และทรงมีความเชี่ยวชาญด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

พระองค์ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข และความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การแพทย์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการจัดทำความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ระหว่างประเทศ และยังเป็นแหล่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานต่าง ๆ มาพัฒนาประเทศ

(อ่านต่อหน้า 2)

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์**

ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช หุลงเกล้าฯ ถวายปริญญา  
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ต่อจากหน้า 1)

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีพระปรีชา  
สามารถ ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการนำ  
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสภาพความ  
เป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ  
สังคม และทรงเป็นผู้ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ  
ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่าง  
ดียิ่ง

ทรงจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกน  
แห่งชาติ (Cyclotron and PET Scan) ในการให้บริการ  
ตรวจวัดสารเภสัชรังสี เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อ  
ตรวจวัด ประเมินสภาวะของการทำหน้าที่ของอวัยวะ  
ระดับเซลล์เมตาบอลิซึม มีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย  
มะเร็ง โรคทางสมอง และหัวใจเป็นอย่างมาก

ทรงรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาสุขภาพและ  
คุณภาพชีวิตของราษฎรของพระองค์โดยตรง คือ การ  
เป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสา (พอ.สว.)  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากการที่ทรงเป็นองค์ประธาน  
กิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์พอ.สว. และมีจังหวัดในโครงการ  
ทั่วทุกภาคจำนวนมาก ทำให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจใน  
การเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออก  
ปฏิบัติงานตรวจรักษาโรคแก่ผู้เจ็บป่วยในจังหวัดต่างๆ  
โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทรงอุทิศพระราชทรัพย์  
พระวรกาย และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานด้านการ  
สาธารณสุขอย่างจริงจังต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดประโยชน์  
สูงสุดต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตราษฎรไทยซึ่งเป็น  
แบบอย่างของนักสาธารณสุขศาสตร์ที่ดีเยี่ยม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จักนำ  
ปริญญาบัตรไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในวโรกาส  
ต่อไป

## วันนี้ (3 ก.ค.) เป็นวันสุดท้ายในการ แจ้งชื่อเข้าร่วมอบรม ด้านเทคโนโลยีฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี  
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
นครศรีธรรมราช จัดการอบรมด้าน  
เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน ICT จำนวน 3 หลักสูตร  
ในเดือนกรกฎาคม 2556 ณ สำนักวิทย  
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี  
สารสนเทศ มีความประสงค์ที่จะให้ความรู้  
ด้านโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อ  
เป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกับ  
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยในการ  
อบรมมุ่งเน้นการนำเสนอเทคนิคใหม่ของ  
โปรแกรมประยุกต์ เพื่ออำนวยความสะดวก  
ในการทำงาน จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่  
สนใจพิจารณาเข้าร่วมอบรม สำหรับ  
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
แต่สำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าลงทะเบียนเพียง  
หลักสูตรละ 500 บาท

ผู้สนใจสมัคร หรือ สอบถาม  
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 075  
809833 โทรภายใน 9833 โทรสาร 075-  
377444 ภายในวันนี้ (3 ก.ค.) หรือ  
Download ใบสมัครที่เว็บไซต์  
<http://race.nstru.ac.th>

## ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดการเลือกตั้ง นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (สโมสรอาจารย์และข้าราชการ) ดังนี้

### 1. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร

ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสโมสรบุคลากร

### 2. กำหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัครและเลือกตั้ง

(1) ประกาศรายชื่อสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

(2) วันรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

(3) วันเลือกตั้ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

### 3. การลงคะแนนล่วงหน้า

สมาชิกสโมสรบุคลากรผู้ใดได้รับคำสั่งให้ไปราชการในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยต้องมีคำสั่งไปราชการมาแสดงเพื่อขอรับบัตรเลือกตั้ง

### 4. การนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง

(1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (สมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ)

(2) การเลือกให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ

(3) การนับคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย

(4) ผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเป็นนายกสโมสรฯ ตั้งแต่วันประกาศผลเป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

งานสื่อสารสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ขานรับนโยบายรัฐบาล ภายใต้คำขวัญ “ภาระของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ใจของเราทุกคน”



## ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตรงกับวัน  
แรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง

ระยะนี้มีคณาจารย์ของเราประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับดุขฎีบัณฑิตกัณหลยท่ำน  
ล่ำสุดที่มรยงำนตวักับงำนนิติการและการเจ้ำหน้าที คื ผศ.พงค์คักดี สังขมิญญ์ อัจารย์สังกัต์  
หลักรัฐรการจั้ดการสรสนเทศ คณะมนุขยศาสตรัฯ สำร้จการศึษาหลักรัฐรปริญญาปรัชญาดุขฎี  
บั้ฉนิต สาขาวิชาสรสนเทศศึษา จากมหาวึทยาลัยขนแก่น มหาชัยสารจึ้งขอแสดงควมยึนตี  
มา ณ โอกาสนี้

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคมนี้ จะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนจัดสร้างพระพุทธรูปศิหังค์ราชภัฏ  
นครศรีธรรมราชกันอี้กครั้ง พิธีจะเร้มีตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยมี  
นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการจั้หวัดกรุงเทพมหานครและคณะ ให้เกียรติมาเป็นประธานใน  
พิธี จึ้งขอเร้ยนเชิญผู้มีกุศลจิตทุกท่ำนร่วมกิจกรรมได้ในวันดังกล่าว

ย่ำกัณหอี้กครั้งในเรื่องของการรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
นครศรีธรรมราช (สโมสรอจารย์และข้าราชการ) ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15  
กรกฎาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการและวันนั้กชั้ตกฤชั) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานนิติการและ  
การเจ้ำหน้าที สำนักงานอธิการบดี โดยจะมีการเลือกตั้งในวันที 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา  
08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมดีจึ้ที่ต้งบอกต้งถึงนั้กศึษานั้ที่มีความสามารถในการออกแบบ ได้มีการรับสมัครเข้า  
ร่วมโครงการประกวด “ของใช้ ไอ้เดียดี มีประโยชน์” ไม่ว่าจะเป็นของแต่งบ้าน ของแต่งตัว หรือของ  
ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การเร้มีต้นฐุรกิจของตัวเอง งานนี้มีการชิงเงินรางวัลกว่า 350,000  
บาท เป็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2556 ดาวนั้โหลดไปสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่  
[www.facebook.com/BridgestoneAlwaysWithYou](http://www.facebook.com/BridgestoneAlwaysWithYou)

บริษัท ทรูปเป็ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด หรือที่เรู้้จักกันในนาม 3 BB ได้ขยายเขตบริการ  
บรอดแบนดอินเทอร์เน็ต ให้แก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยบริเวณบ้านพักหมู่บ้านต่างๆ และแฟลต  
บุคคลากร ท่ำนที่ต้งการใช้บริการอินเทอร์เน็ตควมเร็วสูง สอบถามได้ที่ 075-80000 หรือโทร 1530  
ค่าบริการเร้มีต้นที 590 บาทต่อเดือน เป็นอี้กทางเลือกสำร้บบางบ้าน บางมุขที “เน็ต” ยังเดินทาง  
แบบติดๆตັบๆ

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “มีมิตรเจ้าเล่ห์ อย่าคบหาให้ลึกซึ้งนัก แต่จงศึกษาเขาไว้  
ให้รู้ทันคนประเภทนี้” สวัสดีค่ะ